



องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้	
แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1	ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการผลิตและแปรรูปสับปะรดและมะพร้าวเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก
	องค์ความรู้ที่จำเป็น : การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว
	เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่การปลูกมะพร้าว ไร่ และใน 2-3 ปีที่ผ่านมามะพร้าวได้ประสบปัญหาภัยพิบัติจากแมลงศัตรูมะพร้าว ซึ่งมีพื้นที่การระบาด ประมาณ 128,305 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 27 ของพื้นที่ปลูกมะพร้าวทั้งหมด ซึ่งอยู่ในระดับความรุนแรงและได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณ คุณภาพ ของผลผลิตที่ลดลง พื้นที่ที่เกิดความเสียหายต้องโค่นต้นทำให้พื้นที่ปลูกลดลงด้วย เมื่อไม่มีผลผลิตเกษตรกรก็ได้รับความเดือดร้อน ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในจังหวัด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำมะพร้าว) อย่างถูกต้อง
	ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จำเป็น : พื้นที่ระบาดจากการทำลายของหนอนหัวดำมะพร้าวลดระดับความรุนแรงลง
	ตัวชี้วัดองค์ความรู้ : ร้อยละของพื้นที่ที่ลดระดับความรุนแรงจากการทำลายของหนอนหัวดำมะพร้าว
	เป้าประสงค์ตัวชี้วัดองค์ความรู้ : ร้อยละ 50
	ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามมาตรฐาน GAP (สับปะรดและมะพร้าว) : ร้อยละ 100
แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2	ประเด็นยุทธศาสตร์ : สนับสนุนอุตสาหกรรมหลักที่ได้มาตรฐานปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
	องค์ความรู้ที่จำเป็น : การส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมให้เกิดธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
	เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เป็นองค์ความรู้ที่ต้องใช้ในการทำงานโดยนำหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาเป็นแนวทางในการกำกับให้ผู้ประกอบการประกอบมีธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และชุมชนมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจภาคอุตสาหกรรมที่ถูกต้อง
	ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : ระดับ 5 ของความสำเร็จของการดำเนินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรม

องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทำแผนการจัดการความรู้	
แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1	ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	องค์ความรู้ที่จำเป็น : การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน
	เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เป็นองค์ความรู้ที่ต้องใช้ในการทำงานเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความจำเป็นต้องมีการแสวงหาและรวบรวมองค์ความรู้ดังกล่าว เพื่อใช้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและส่งผลกระทบต่อประเด็นยุทธศาสตร์อื่นๆ
	ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จำเป็น : มีแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนยากจนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ .(23,000 บาท/คน/ปี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือนยากจนทั้งหมด
	ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.
ผู้ทบทวน :  (นางสาวณรรณา อนันตกิจไพศาล) รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)	ผู้อนุมัติ :  (นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล) ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)